

สารบัญ

เศรษฐศาสตร์การเกษตร	หน้า
การประเมินโครงการลงทุนปลูกข้าวหอมมะลิในจังหวัดเชียงราย โดย กรวิกา ปัญญาแสน กัลยาณี กิตติจิตต์ และสุชาดา สถาวรวงศ์	1-1
การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยโซ่อุปทานที่เป็นเลิศของผู้ส่งออกมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ปทุมรัตน์ พลธิแสง และ นิภา นิรุตติกุล	1-18
การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และตลาดมะพร้าวน้ำหอม กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตร บ้านรังสีหมอก จำกัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่ และ พรประภา กิจุทธิ	1-35
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปาลันดในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย ศุภลักษณ์ มะลิทอง กุลภา กุลดิลก และจักรกฤษณ์ พจนศิลป์	1-55
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีโดยชีววิธีควบคุมหนอนกออ้อย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย ศุภลักษณ์ ยุพิน และ จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์	1-65
การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง กรณีศึกษากระชังปลานิล ในจังหวัดมหาสารคาม โดย สุพัตรา ตั้งวิเชียร และ ปวีณา กองจันทร์	1-78
การวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อส่งเสริมการผลิตอ้อยกรณีศึกษา : โรงงานน้ำตาล มิตรภาพสินธุ์ โดย วิทยาภรณ์ ไกยฤทธิ์, จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ และ นันทวุฒิ จรุงกลาง	1-96

สารบัญ (ต่อ)

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	หน้า
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำสำหรับผู้ให้บริการ กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย กมลนัตร์ ยมภักดี และสันติธร ภูริภักดี	2-1
การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาบ้านจัดสรรโดยวิธี Hedonic Price กรณีศึกษา: เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย จันทิมา บุญแจ่ม และ ถวิล นิลใบ	2-23
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ณัฐนิชาช์ บุญอ้อม และกนกวรรณ จันทร์เจริญชัย	2-42
ปฏิทรรศน์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ภายหลังจากหมดอายุสิทธิบัตรยาต้นแบบ โดย นิรุตต์ ประดับญาติ และ ถวิล นิลใบ	2-61
การวิเคราะห์ทางเลือกของบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร ในการจำหน่ายหมูแคดเดียว โดย สลิลทิพย์ เทพบรรหาร และ ชื่นจิตร อังวรารวงค์	2-82
ปัจจัยกำหนดราคาประเมินที่ดิน โดยวิธี Hedonic Pricing Model กรณีศึกษา แปลงที่ดินในกรุงเทพมหานคร โดย ปิยพร พรศักดิ์	2-94
ปัจจัยในการกำหนดราคาหนังสือเล่ม โดยใช้วิธีแบบจำลอง Hedonic Pricing Model โดย สรिता สาระจันทร์ ถวิล นิลใบ และ นงนุช อินทวิเศษ	2-113

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เศรษฐศาสตร์การเงิน	
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดย ชัยรัตน์ ติโรภาส และ ณัฐวุฒิ คุ้มฒนเชียรชัย	3-1
การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดย ภวินท์ โภกินศศิกร และ อัครนันท์ คิคสม	3-16
การทดสอบวิธีการป้องกันความเสี่ยงแบบเคลต้า สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในประเทศไทย โดย สรชัย สติรภควุฒิ และ ณัฐวุฒิ คุ้มฒนเชียรชัย	3-39
เศรษฐศาสตร์การลงทุน	
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนในหุ้นสามัญกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดย ณัฐฐารัตน์ หาญศรี และ กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย	4-1
ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของการจัดพอร์ตการลงทุน โดย นิฐมนต์ ฐิติภัทร์เลิศเดช และ กาญจนา ส่งวัฒนา	4-18
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย นราภรณ์ จันทร์รักษา และ สันติธร ภูริภักดี	4-34
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 5 ดาวของมอร์นิ่งสตาร์ประเทศไทย โดย รพีพรรณ ฤทธิโรจน์ และ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น	4-49
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย สายรุ้ง แก้วสังข์ และ กาญจนา ส่งวัฒนา	4-67

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การศึกษาแนวทางการลงทุนด้วยการประยุกต์ใช้ลิเนียโปรแกรมมิ่ง กรณีศึกษา: สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย เสาวณี อุดมวรรณเขตร และ พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา	4-78
ปัจจัยที่กำหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดย อรทิษา อินทาปัจ และ สุภเจตน์ จันทร์สาส์น	4-94
เศรษฐศาสตร์แรงงานและพัฒนา	
สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของแรงงานไทยและแรงงานพม่า ในธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ เขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย ณัฐกมล วีระพันธ์ ยานนท์ และ พิทักษ์ ศิริวงษ์	5-1
การพัฒนาเยาวชนสตรีไทยและความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดย เบญจวรรณรี โชติช่วงนิรันดร์	5-17
การเลือกปฏิบัติต่อค่าจ้างระหว่างชายและหญิงในอุตสาหกรรมการศึกษาไทย โดย พิฐษญาณ์ วิริยะธนาธิรกุล และ ธัญมณัช สรวงบุญมี	5-31
อัตราค่าจ้างที่ต่างกันระหว่างแรงงานชายและหญิงในสถาบันการเงินของประเทศไทย โดย สุทธิณีย์ วรรณคำ และ ธัญมณัช สรวงบุญมี	5-52
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย โดย การวิเคราะห์การถดถอย โดย อนุรักษ์ ทองขาว และ สยานนท์ สหุพันธ์	5-74

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

มโนสาร่

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดย ไพศาล ท่าทราย, เดชรัต สุขกำเนิด และเออวดี เปรมัยเชียร	6-1
ปัจจัยที่มีผลต่อการมาเที่ยวชมในตลาคน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้สูงอายุ โดย อติญา ศรีแก้วพันธ์ และ วุฒิยา สาหรัยทอง	6-16

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

บรรณาธิการ